



จดหมายข่าว

ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3
ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรมเดือนเมษายน

-เมื่อวันที่ 11 เมษายน - 17 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนฝ้าย ได้จัดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 (โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดจุดตรวจบริการประชาชน) ภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด



-เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์สานฝัน วันครอบครัวและผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดอัมพวัน บ้านม่วง หมู่ที่ 10



-เมื่อเดือนเมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ดำเนินการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด



-เดือนเมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีรายได้จากการทำงาน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนมาตรการ การป้องกันนักเรียน นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด



-เดือนเมษายน 2567 โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาสะดวกในเวลากลางคืน, ดำเนินการดับเพลิงในพื้นที่ตำบลสมสะอาดและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง และแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลสมสะอาด



โครงการ/กิจกรรมเดือนพฤษภาคม

-เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดกิจกรรมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



-เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา (วันต้นไม้แห่งชาติ) ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



โครงการ/กิจกรรมเดือนมิถุนายน

-เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



-เมื่อวันที่ 18-26 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดยนายวินัย ประทุม นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนฝ้าย ได้จัดกิจกรรมการฉีดพ่นหมอกควันและกระจายทรายอะเบท เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด

